



คำสั่งสถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร
ที่ ๓๖๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดมาตรการ ปิด - เปิด สถานที่เก็บอาวุธปืนและกระสุนปืนคงคลังของทางราชการ

ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๘.๔๒๑/ว๔๔ ลง ๓๐ ก.ย.๕๙ แจ้งให้ทุกหน่วยสำรวจอาวุธปืนของทางราชการที่ได้รับแจกจ่ายไว้ในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับการปฏิบัติ การกำหนดมาตรการในการควบคุมและการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนของทางราชการอย่างเคร่งครัด และอ้างถึงระเบียบกรมตำรวจว่าด้วย อาวุธและกระสุนปืนของกรมตำรวจ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี เล่ม ๓ ลักษณะที่ ๓๔ บทที่ ๘ เรื่อง คำแนะนำการเก็บรักษาคลังและพัสดุ

เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดมาตรการ ปิด - เปิด สถานที่เก็บอาวุธปืนและกระสุนปืนคงคลังของทางราชการ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่เก็บรักษาอาวุธ และดูแลสถานที่ จัดเก็บอาวุธปืน กระสุนปืน คงคลังของทางราชการ ตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร ที่ ๒๗๙ /๒๕๖๖ ลง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้เก็บรักษาอาวุธห้องคลังอาวุธไว้ คนละ ๑ ดอก ในการเปิด - ปิด จะต้องมาพร้อมกันทั้ง ๒ คน ยกเว้น เจ้าหน้าที่เก็บรักษาอาวุธ และดูแลสถานที่ จัดเก็บอาวุธปืน กระสุนปืน คงคลังฯ คนใดคนหนึ่ง ลา, เจ็บป่วย หรือติดภารกิจเร่งด่วนอื่น ไม่สามารถมาทำการได้ ให้แจ้งคณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบการใช้อาวุธปืน ศาสตราภรณ์ และเครื่องมือทางเทคนิค ของทางราชการ ตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร ที่ ๒๘๐ /๒๕๖๖ ลง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ หรือนำเรียน สารวัตร สถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

๒. กรณีมีการเปิดเข้าห้องจัดเก็บอาวุธปืน กระสุนปืน คงคลังฯ ให้ทำการบันทึกลงในสมุดบันทึกไว้ว่า ได้เปิดเข้าไปใน วัน เวลา เท่าไร เพื่ออะไร นำสิ่งใดออกไปให้ใคร หรือนำสิ่งใดเข้าไปเก็บ จำนวนเท่าใด หมายเลขอะไร และทำการ ปิดห้อง เวลาเท่าใด สำรองตรวจตราความเรียบร้อยของ สายไฟ หลอดไฟ และกล่องวงจรปิด เพื่อป้องกันอัคคีภัย แล้วตรวจสอบการ ปิดล็อกกุญแจ ให้มั่นใจว่าก่อนเสมอ

๓. ให้มีการตรวจสอบความเรียบร้อย ตรวจนับจำนวน อาวุธ กระสุน และ ทำความสะอาด สถานที่ จัดเก็บอาวุธปืน กระสุนปืน คงคลังของทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ ทุก ๑๕ วัน

ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยอย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการเด็ดขาด หากมีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ ให้รายงาน ผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ทราบทันที

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

พันตำรวจโท

(ประหยัด ศรีเพชร)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรบ้านเพชร